

Bakit hinahatulan ng Diyos ang mga tao sa mga gawaing nakasulat na sa Kanyang walang hanggang kaalaman, na nakasaad sa kapalaran at tadhana?

Kung nais ng isang tao na bumili ng isang bagay mula sa tindahan, at nagpasya siyang ipadala ang kanyang panganay na anak upang bilhin ito, dahil alam niya na ang anak na ito ay matalino at pupunta agad upang bilhin ang eksaktong kailangan ng ama. Sa parehong oras, alam din ng ama na ang isa pang anak ay maglalaro kasama ang kanyang mga kaibigan at mawawala ang pera. Ang ganitong uri ng kaalaman ay batay sa karanasan at pag-unawa ng ama sa ugali ng kanyang mga anak.

Ang kaalaman ng Diyos sa ating mga kapalaran ay hindi salungat sa ating kalayaan sa pagpili, dahil alam ng Diyos ang ating mga gawa batay sa Kanyang perpektong kaalaman sa ating mga hangarin at pagpili. Ang Diyos, na Siyang may pinakamataas na halimbawa, ay may ganap na kaalaman sa kalikasan ng tao, sapagkat Siya ang lumikha sa atin at alam Niya ang laman ng ating mga puso, ang ating kagustuhan para sa kabutihan o kasamaan. Ang pagtatala ng kaalamang ito sa Kanyang aklat ay hindi salungat sa ating kalayaan sa pagpili. Ang kaalaman ng Diyos ay ganap at perpekto, habang ang mga hula ng tao ay maaaring magkamali.

Ang tao ay maaaring kumilos sa paraang hindi nakalulugod sa Diyos, ngunit ang kanyang mga aksyon ay hindi lalabas sa kalooban ng Diyos. Binigyan ng Diyos ang tao ng kalayaan sa pagpili, ngunit ang kanilang mga aksyon, kahit na may kasalanan, ay nananatili pa rin sa loob ng kalooban ng Diyos at hindi maaaring labagin ito dahil ang Diyos ay hindi nagbigay ng pagkakataon sa sinuman na lumampas sa Kanyang kalooban.

Hindi natin maaaring pilitin ang ating mga puso na tanggapin ang isang bagay na hindi natin gusto. Maaaring mapilit natin ang isang tao na manatili sa atin sa pamamagitan ng banta o pananakot, ngunit hindi natin mapipilit ang taong iyon na mahal in tayo. Iningatan ng Diyos ang ating mga puso mula sa anumang uri ng pamimilit, kaya't tayo ay pinapanagot at ginagantimpalaan ayon sa ating mga hangarin at kung ano ang laman ng ating mga puso.

سؤال وجواب حول الإسلام

Source: <https://mawthuq.net/demo/qa/tl/show/30/>

Arabic Source: <https://mawthuq.net/demo/qa/ar/show/30/>

Saturday 18th of January 2025 03:21:26 PM